

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 2 - 8 พ.ค. 2567

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 8 พฤษภาคม 2567 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตรียมคณะบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมกว่า 7.7 พันคน ซึ่งเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยแบ่งคณะเจ้าหน้าที่เป็น 3 ชุด ชุดที่หนึ่งเริ่มเดินทางปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. - 28 มิ.ย. ส่วนชุดที่ 2 วันที่ 20 พ.ค. - 10 ก.ค. และชุดที่ 3 วันที่ 31 พ.ค. - 20 ก.ค. โดยเปิดให้บริการที่สำนักงานแพทย์ 2 แห่ง คือ เมืองเมกกะและเมืองมะดีนะห์ นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลสุขภาพที่ทุ่งอาราฟาห์ และเมืองมินา รวมทั้งที่พักที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานแพทย์ด้วย ทั้งนี้หลังจากผู้แสวงบุญเดินทางกลับถึงประเทศไทย หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะมีการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องอีก 14 วัน ซึ่งการดูแลสุขภาพทั้งหมดนั้น ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด HEALTH FOR HAJJ
- 8 พฤษภาคม 2567 กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (สรป.คส) ร่วมกับ สสจ. อุบลราชธานี สรุปผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคติดต่อที่สำคัญในจังหวัดชายแดนกับเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการป้องกันการเกิดโรคสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนให้ดียิ่งขึ้น จุดแข็งของการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา คือ การประสานงานแบบไม่เป็นทางการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การรับ - ส่งข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโดยผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน จากการประชุมครั้งนี้ สรป.คส. จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับการวิเคราะห์ และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเครือข่าย ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้างระบบ รูปแบบ คำนิยามร่วม ทัศนคติ และบุคลากร พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปกำหนดการทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป

“ โรคโควิด 19 ” ระบาดหนักตามคาดหลังเทศกาลสงกรานต์

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด 19 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่าระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 4 พ.ค. 2567 พบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 1,792 ราย เฉลี่ย 256 รายต่อวัน และเสียชีวิตจำนวน 12 ราย เฉลี่ย 2 รายต่อวัน ผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 พ.ค. 2567 พบผู้ป่วยจำนวน 13,057 ราย เสียชีวิตสะสม 93 ราย สำหรับการแพร่กระจายตามจังหวัดต่าง ๆ ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ ที่ 18 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง วันที่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค. 2567 พบการระบาดของผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ จำนวนมาก โดยพบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนถึง 8 เหตุการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นสัปดาห์ที่มีจำนวนครั้งของเหตุการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นสูงที่สุดหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น สถานปฏิบัติธรรม สถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก วัด และยังพบการระบาดในกลุ่มงานห้องผ่าตัดและกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะที่ปัจจุบันแนวโน้มอาการของโรคโควิดเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่เป็นอาการของทางเดินหายใจส่วนบน คอ จมูก มากกว่าทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมและปอด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีอาการเด่นคือ เจ็บคอมาก ไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูก คัดจมูกเล็กน้อย ไม่ค่อยไอ ไม่เหนื่อย ผู้ที่มีอาการเช่นนี้ขอให้ทำการตรวจ ATK ด้วยตัวเองถ้าผลขึ้นเป็น 2 ขีด แสดงว่าติดเชื้อไวรัสโควิด สำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรง เคยฉีดวัคซีนแล้วและเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่ต้องวิตกกังวล ให้รักษาตามอาการไม่ต้องกินยาต้านไวรัส อาการจะดีขึ้นเองภายในเวลาไม่กี่วัน แต่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวหากผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก หรือมีอาการติดเชื้อรุนแรงควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนและการเสียชีวิต



ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจงอสต. และจนท. สาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านให้ทราบถึงสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะ มีการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยครั้ง เวลาไอ จาม ควรปิดปากปิดจมูก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดควรหลีกเลี่ยงตนเองจากแหล่งชุมชน และหากมีอาการเข้าได้กับโรคโควิด 19 ควรรีบตรวจ ATK หากผลเป็นบวกควรแยกตัวจากผู้อื่น รักษาตามอาการ แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนและอาจเสียชีวิตได้ หากในชุมชนพบผู้ป่วยโควิด 19 ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้กระจายสู่ชุมชน

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://www.hfocus.org/content/2024/04/30310>
- <https://www.who.int/thailand/th/news/detail/02-05-2567-update-on-covid-19-in-thailand--02-may-2024>
- https://today.line.me/th/v2/article/9m9zV7q?utm_source=lineshare
- <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/82743>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://blog.allonline.7eleven.co.th/featured/can-the-alcohol-gel-expire/>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://www.bbc.com/thai/thailand-51311296>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://allwellhealthcare.com/atk-false-positive/>